

CÔ GIÁO VŨ THỊ THANH TUYỀN – BÍ THƯ CHI ĐOÀN TÂM GUƠNG GIÁO VIÊN TIÊU BIỂU THÁNG 3/2022

Từ nhỏ, cô giáo Tuyền đã có năng khiếu và đam mê với các môn thể thao. Từ năm học 2021 – 2022, cô giáo Thanh Tuyền đã về công tác tại trường THCS Lê Quý Đôn. Trong công việc, cô luôn tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm, để mỗi khi đứng lớp có thể đem hết kiến thức truyền đạt cho các em học sinh. Trong thời điểm dịch bệnh, cô giáo Tuyền luôn nghiên cứu áp dụng thêm các phương pháp riêng nhằm rèn luyện thể lực, khơi gợi sự tự tin, sáng tạo, tìm tòi, tự học của các em học sinh. Đó là những giải pháp phù hợp với điều kiện luyện tập các môn năng khiếu khi học tập trực tuyến.

Bằng những phương pháp dạy học hợp lí, ngoài kiến thức chuyên môn, cô giáo Vũ Thị Thanh Tuyền đã khéo léo lồng ghép vào bài học những kiến thức về kĩ năng sống cần thiết cho học sinh như: tinh thần kỉ luật, các kĩ năng vận động an toàn, khả năng kiểm soát hành vi, kĩ năng xử lí một số tình huống khi bản thân hoặc bạn bè gặp nguy hiểm để các em có thể tự tin thể hiện khả năng, năng khiếu của mình trong học tập cũng như trong cuộc sống, giúp các em trưởng thành hơn về thể chất và trí tuệ...

Ngoài các giờ dạy trên lớp, cô Tuyền còn hướng dẫn các đồng chí giáo viên trong trường những bài tập về yoga, aerobic để nâng cao sức khỏe. Vừa năng động, hoạt bát, cô Tuyền còn hết sức khéo léo và từng đạt danh hiệu “Cô giáo tài năng duyên dáng” cấp cụm. Trong công tác Đoàn thể, cô còn phát huy rất tốt vai trò của một Bí thư Chi Đoàn. Dưới sự dẫn dắt của cô Tuyền, Chi Đoàn nhà trường đang từng bước, từng bước phát triển và trưởng thành.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

GIẢI CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG
CỤM THI ĐUA SỐ 8
KHỐI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Long Biên ngày 26 th.







Với lòng yêu nghề, tinh thần hăng hái, sự say mê nhiệt huyết với công việc, ở nhiệm vụ nào, cô cũng luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúc cô giáo Thanh Tuyền tiếp tục vững bước trên con đường mình đã chọn, trở thành tấm gương cho đồng nghiệp và các em học sinh noi theo!

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN